

Số: /BC-UBND

Xã Quang Trung, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Luật Tiếp cận thông tin năm 2023

Kính gửi: UBND thị xã Bim Sơn.

Thực hiện Công văn số 3623/UBND-VP ngày 31/10/2023 của UBND Thị xã Bim Sơn về việc triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin năm 2016; UBND xã Quang Trung báo cáo kết quả thực hiện Luật Tiếp cận thông tin như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP

Ngay sau khi Quốc hội ban hành Luật tiếp cận thông tin, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2018/NĐ-CP và các công văn hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên, UBND xã đã chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung của Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn dưới nhiều hình thức như: Đăng tải nội dung trên trang Thông tin điện tử, lồng ghép tại các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ, hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật...

2. Kết quả ban hành các văn bản chỉ đạo việc thực hiện các quy định của Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP theo thẩm quyền

UBND xã đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các ban ngành tăng cường tuyên truyền, phổ biến những nội dung chính, những quan điểm mới của Luật Tiếp cận thông tin; các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật; xây dựng các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về Luật Tiếp cận thông tin (TCTT); lập, duy trì và cập nhật danh mục thông tin phải được công khai và thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện trên Trang thông tin điện tử của xã.

3. Kết quả tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng cung cấp thông tin cho người dân làm đầu mối cung cấp thông tin của, đơn vị

UBND xã đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin, tập huấn kỹ năng cung cấp thông tin cho cán bộ làm đầu mối cung cấp thông tin lồng

ghép trong các hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của UBND xã cũng như các hội nghị tuyên truyền, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực ngành phụ trách cho cán bộ, công chức từ xã đến thôn.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN, NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2018/NĐ-CP

1. Kết quả chung

- Về các thông tin được công khai

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, UBND xã đã cung cấp đầy đủ các thông tin theo đúng danh mục các thông tin phải công khai và danh mục các thông tin công khai có điều kiện theo quy định tại Điều 17 của Luật Tiếp cận thông tin (như Luật, VBQPPL; Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách; công tác cán bộ; công khai tài chính, ngân sách, thủ tục hành chính) dưới nhiều hình thức như niêm yết tại bảng thông báo, đăng tải trên trang thông tin điện tử; tại các cuộc họp; thông qua công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư

- Về việc cung cấp thông tin theo yêu cầu, cung cấp thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện

Thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo đúng trình tự, thủ tục quy định, UBND xã đã giao trách nhiệm cho công chức Văn phòng tổ chức thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc cung cấp thông tin, hình thức, trình tự, thủ tục và thời hạn cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật; phân công công chức làm đầu mỗi cung cấp thông tin để thực hiện cung cấp thông tin và công khai họ tên, chức vụ của người làm đầu mỗi cung cấp thông tin; địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, đường dây nóng để tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin, ý kiến phản hồi của người dân trên Trang thông tin điện tử của xã. Công chức Văn phòng thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Danh mục thông tin phải được công khai; nơi tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin qua mạng; bố trí bộ phận tiếp công dân và cán bộ tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của công dân tại trụ sở cơ quan.....

- Kết quả: Mặc dù việc triển khai Luật Tiếp cận thông tin được công khai, minh bạch, công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức; tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, UBND xã không tiếp nhận được phiếu yêu cầu cung cấp thông tin nào. Trang thông tin điện tử của UBND xã, năm 2023 không có câu hỏi nào của người dân trang thông tin điện tử của xã, không có tình trạng khiếu nại, tố cáo.

- Về việc bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp cận thông tin:

UBND xã đã giao cho Công chức Văn phòng tham mưu, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ công tác tiếp cận thông tin của người dân, cụ thể như: phòng tiếp công dân, phòng tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (được trang bị máy tính kết nối internet, máy in, máy scan, máy điều hòa); bảng thông báo, bảng niêm yết công khai thủ tục hành chính, Trang thông tin điện tử của xã ... để phục vụ cho việc cung cấp thông tin và đáp ứng kịp thời yêu cầu cung cấp thông tin của công dân tại trụ sở cơ quan và qua mạng điện tử.

- Về việc bố trí cán bộ đầu mối, nguồn nhân lực bảo đảm phục vụ công tác tiếp cận thông tin: Trong quy chế nội bộ cung cấp thông tin đã phân công Công chức Văn phòng là đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin và trả kết quả cung cấp thông tin, các điều kiện được trang bị đảm bảo việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác; đồng thời chỉ đạo lập Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu của người dân, doanh nghiệp đảm bảo đúng quy định.

- Về việc ban hành và công bố công khai Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin

Để thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật tiếp cận thông tin, ngày 31/12/2019, Chủ tịch UBND xã đã ban hành Quy chế nội bộ của UBND xã về tổ chức cung cấp thông tin cho công dân, tại Quy chế này đã quy định rõ việc cung cấp đầy đủ các nội dung theo đúng yêu cầu quy định, giao cho Văn phòng UBND xã làm đầu mối cung cấp thông tin; việc phân loại thông tin được cung cấp, cung cấp có điều kiện và không được cung cấp; cập nhật thông tin được công khai, thông tin được cung cấp theo yêu cầu; trình tự, thủ tục xử lý yêu cầu cung cấp thông tin giữa đơn vị đầu mối với đơn vị phụ trách cơ sở dữ liệu thông tin và các bộ phận có liên quan; phân công và công khai đầu mối cung cấp thông tin gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của xã hoặc người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

- Về việc vận hành Trang thông tin điện tử phục vụ công tác tiếp cận thông tin: Tuy hiện nay xã chưa xây dựng chuyên mục về tiếp cận thông tin trên Trang thông tin điện tử của xã nhưng các thông tin phải được công khai theo quy định đều được công khai đầy đủ tại các mục trên trang thông tin như mục văn bản của xã, công khai thủ tục hành chính; ngân sách, tra cứu văn bản quy phạm pháp luật; văn bản mới; thông báo,... đặc biệt là mục hỏi, đáp để tiếp nhận những yêu cầu cung cấp thông tin của người dân. Các nội

dung, thông tin được truy cập trên trang thông tin của xã thường xuyên được rà soát, cập nhật đảm bảo nội dung đầy đủ, đúng quy định.

- Về việc lập, cập nhật Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện: Lãnh đạo xã giao cho ông chức Văn phòng UBND xã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các bộ phận liên quan thường xuyên lập, duy trì và cập nhật danh mục thông tin phải được công khai và thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện trên Trang thông tin điện tử cũng như thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã để xin ý kiến của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức đảm bảo công khai, minh bạch.

2. Kết quả cụ thể

Tổng số thông tin được cung cấp theo yêu cầu: không

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN, NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2018/NĐ-CP

1. Đánh giá chung

Được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự phối hợp triển khai đồng bộ giữa các bộ phận chuyên môn, ban ngành đoàn thể trong thời gian qua đã góp phần cho công tác triển khai, phổ biến Luật tiếp cận thông tin trong toàn xã được diễn ra thuận lợi. Qua đó tạo điều kiện cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật và cung cấp thông tin đến cán bộ, công chức, Nhân dân và doanh nghiệp được hiệu quả.

Việc cung cấp quyền tiếp cận thông tin cho người dân và doanh nghiệp được triển khai kịp thời, sâu rộng đã tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

2. Thuận lợi

Việc triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP đã được Lãnh đạo xã quan tâm tổ chức, triển khai kịp thời và có hiệu quả, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thường xuyên cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử của xã.

Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin, đáp ứng được yêu cầu tiếp cận thông tin của cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu; đảm bảo quyền tiếp cận thông tin, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

3. Khó khăn, vướng mắc

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về một số lĩnh vực chưa thực sự đồng bộ, thường xuyên sửa đổi, bổ sung; các lĩnh vực liên quan đến hoạt động quản lý của địa phương còn rộng, văn bản nhiều do đó việc cập nhật thông tin vào hệ thống đảm bảo việc tiếp cận thông tin đôi khi chưa kịp thời.

Cán bộ đầu mối thực hiện cung cấp thông tin cho công dân được bố trí kiêm nhiệm, trong khi công việc chuyên môn nhiều nên có khó khăn trong việc tham mưu thực hiện đầy đủ, đa dạng các hình thức công khai thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin.

Trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế nên khó khăn trong việc cập nhật, khai thác thông tin.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị cơ quan chuyên môn cấp trên có các lớp tập huấn chuyên sâu hơn nữa Luật Tiếp cận thông tin đến cán bộ, công chức.

Triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của người dân theo quy định Luật Tiếp cận thông tin.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Luật Tiếp cận thông tin của UBND xã Quang Trung báo cáo UBND thị xã theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thắng